
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๐(๒๗)/๒๕๖๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๓.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๔.   ดร.กิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๕.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๖.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๗.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
๘.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๙.   พลโท ประเชิญ   ไชยกิจ   กรรมการ  
๑๐.   นายศรัณย์    ปาละกุล   กรรมการ 
๑๑. นายตุลวิชญ์    ค าสมบูรณ ์  กรรมการ 
๑๒. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๑๔. นางจันทรา     เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)  
๑.   รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ    
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง  กรรมการ 
๓.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๔.   คุณอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   ดร.สมธีราภ ์    พรมศิริ   ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษา 
       และอาชีพ  
       แทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 
เปิดประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดก้ล่าวอวยพรแด่
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ทุกท่านมีความส าเร็จ
รุ่งโรจน์มากกว่าปีทีผ่านมา มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถท าประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ และสุดท้ายอย่าลืมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอขอบคุณทุกท่าน 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเริมกิจการมหาวิทยาลยั ครั้งที่ ๑๐)๒๗(/๒๕๖๗ วันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗                                       ๒ | ๙  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       วาระที ่๑.๑ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๑๑(๑๕)/๒๕๖๗   
 

สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๑)๑๕(/๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑)๑๕(/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ 
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  มติที่ประชุมโดยย่อ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๑๑)๑๕(/๒๕๖๗   
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระที ่๑.๒ ยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙)๒๖(/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นเงนิจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท )หนึ่งแสนบาทถ้วน( โดยโอนเงินจากบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
)ทุนเฉพาะปี( เข้าบัญชีกองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เรียนเชิญคณะกรรมการส่งเส ริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฉิดฉิน สุกปลั่ง ดร.สนิท จังมงคลกาล ดร.กิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ นายอิศรา อัคคะประชา และ ดร.กชกร ช านาญ
กิตติชัย  เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสวนดุสิตสู่ธุรกิจนวัตกรรมและเป็นผู้แทนในการมอบเงินสนับสนุน
การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม Hall ๒ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต )ถนนสิรินธร(  

ทั้งนี้ ดร.สนิท จังมงคลกาล และ ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนนวัตกรรม เพ่ิมเติมท่านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท )สามแสนบาทถ้วน( 

 
 ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ยอดเงินบริจาค

สมทบกองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

ทั้งนี้ นายรายินเดอร์ซิงห์ สัจจเทพ ยินดีให้การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม เพ่ิมเติม จ านวนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท )หนึ่งแสนบาทถ้วน(  ดังนั้น ยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท )สี่แสนบาทถ้วน( 
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โดยมีทุนเริ ่มต้นจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที ่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร จ านวนเงิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท )สองล้านบาทถ้วน( และรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท )สองแสนบาทถ้วน( รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท )สองล้านหกแสนบาทถ้วน( 

 
 การพิจารณา ที่ประชุมขอให้กองทุนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานให้กรรมการส่งเสริมฯ ได้รับทราบข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างไม่ดี เจ้าของธุรกิจ
ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการใช้จ่ายควรต้องไตร่ตรองให้มาก จากปัญหาเศรษฐกิจขอทราบข้อมูลนักศึกษาได้รับ
ผลกระทบหรือมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาหรือไม่ 
 
 ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ น าเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ทุนการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้   

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ จ านวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงได้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้นักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา )กยศ.( รายใหม่ 
เพ่ิมขึ้น ๑,๒๐๐ คน รวมทุกชั้นปี จากปัญหาเศรษฐกิจช่วงนักศึกษาที่กู้ยืมเงินที่เกินหลักสูตร เช่น นักศึกษาที่เคย
เรียนที่อ่ืนมาแล้วและมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะสามารถกู้ได้ ๓ ปี ซึ่งขณะนี้นักศึกษาศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้เนื่องจากเกินหลักสูตร ประกอบกับการพิจารณาของ กยศ. ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน 
ยอดเงินจ านวนน้อยลงไม่สามารถที่จะให้นักศึกษาเกินหลักสูตรสามารถกู้ยืมเงินได้ ส าหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจัดหาทุนให้แก่นักศึกษาได้ส่วนหนึ่ง แต่มีนักศึกษาบางคนที่
อาจจะน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือเพ่ิมเติมในส่วนของค่าเล่าเรียน   
 
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะน าเรื่องการรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน
กองทุนนวัตกรรม แจ้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้รับผิดชอบรับทราบ รวมถึงสถานะทาง
เศรษฐกิจกับการใช้เงินของมหาวิทยาลัยที่กรรมการส่งเสริมฯ ให้ค าแนะน า เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ส าหรับการจัดท าวัตถุมงคลเพ่ือสนับสนุนกองทุนนวัตกรรม ได้เรียนปรึกษากับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
)ธงชัย ธมมธโช( ท่านให้ออกแบบเหรียญแล้วน ามาปรึกษาอีกครั้ งหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาแล้วเป็นเหรียญ นารายณ์
ทรงครุฑ  ทั้งนีก้ารด าเนินการยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระที ่๑.๓ การเชิญเครือข่ายเพื่อบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเชิญเครือข่ายเพ่ือบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วย ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ได้เชิญ คุณวันชัย วิชญชาคร ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้รับมอบ 
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จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท )ห้าแสนบาทถ้วน( เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย 
ร่วมให้การต้อนรับในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าวจะน าเข้าบัญชี กองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย )ทุนเฉพาะปี( 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การเชิญ
เครือข่ายเพ่ือบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙)๒๖(/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙)๒๖(/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
  
 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙)๒๖(/๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
       
      วาระที่ ๔.๑  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๑๕)/๒๕๖๗ 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑)๑๕(/๒๕๖๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑)๑๕(/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
มีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี ข้อสังเกต                      
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑.๑ ขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้ค าแนะน าในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการ
ปฏิบัติการอาหารแปรรูป 
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  ๑.๒ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม โดยการจัดกิจกรรม อาทิ กอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล คอนเสิร์ต           
การกุศล )อาจร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงาน( 
  ๒. ขอหารือที่ประชุมพิจารณาด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือรายงาน            
ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
 ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ข้อสังเกต            
และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑)๑๕(/๒๕๖๗  
 

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
ข้อที่ ๑.๑ ขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 
๑. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการอยู่แล้ว โดยการเชิญหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูล

การด าเนินการ และรับทราบผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่มีข้อสังเกตในการไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี พบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปบางผลิตภัณฑ์ไม่มีวางจ าหน่าย พบเฉพาะผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย ณ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ เช่น นม โยเกิร์ต  

๒. มหาวิทยาลัยมีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ดังนั้น วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยใน
การผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตเพื่อจ าหน่ายเอง หรือคิดค้นสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพ่ือขายลิขสิทธิ์  

 
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเอง พบว่ามีข้อจ ากัดดังนี้ 

๑) นโยบายการจัดตั้งโรงงานแปรรูปเพ่ือเป็นโรงงานต้นแบบ มีก าลังการผลิตต่ า ถ้าผลิตปริมาณมาก
ต้องขยายการผลิต และมีข้อจ ากัดกฎ ระเบียบ 

๒) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาก่อน โดยมีรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึก เช่น 
เป้าหมายที่ต้องการผลักดันหรือส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ แผนงานคืออะไร เพ่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า และผลักดันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างชัดเจน และตรงประเด็น ส าหรับมุมมองทางการตลาดควรพิจารณาคัดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ความโดดเด่น ๓ ผลิตภัณฑ์ มาด าเนินการผลักดันอย่างจริงจัง และพิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาด     

๓) เป้าหมายในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หากมีเป้าหมายในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และ
ขายลิขสิทธิ์ หรือมหาวิทยาลัยต้องการเป็นผู้ผลิตเหมือนกับบริษัทเอกชนที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวาง
จ าหน่าย ซึ่งสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างยากด้วยกฎระเบียบมีข้อจ ากัด รวมถึงการลงทุน ในส่วนที่น าสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น น ามาด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย หากกรรมการส่งเสริมฯ ทราบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยจะได้ให้การสนับสนุนด าเนินการต่อเพ่ือให้เห็น
ภาพการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน  ซึ่งสามาร าน ามาเป็นตัวชี้วัดก าหนดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการ หากมหาวิทยาลัยก าหนดจะขายลิขสิทธิ์ ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือปรับปรุงสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเอกชนมีอยู่แล้วและต้องการพัฒนาปรับปรุง มหาวิทยาลัยก็เสนอบริการคือเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะตรงกับวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนงานวิจัย 
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 ข้อ ๒.๒ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาคม โดยการจัดกิจกรรม อาทิ กอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล คอนเสิร์ต การกุศล )อาจร่วมกับ
สภาคณาจารย์และพนักงาน( 

ที่ประชุมเสนอการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนการศึกษา ดังนี้ ๑( การจัดท าเหรียญสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
)ธงชัย ธมมธโช( ๒( การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ๓( การจัดศึกมวยไทยการกุศล โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

๑) การจัดท าเหรียญสมเด็จพระมหารัชมงคลมุน ี)ธงชัย ธมมธโช( เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดท าเหรียญ 
๙๐ ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเหรียญยังคงเหลืออยู่ ๘,๐๐๐ เหรียญ หากเสนอจัดท าเหรียญสมเด็จพระมหารัช
มงคลมุนี แล้วจ าหน่ายได้ไม่หมดการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงจะเป็นภาระกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ และเหรียญที่
เหลือจะด าเนินการอย่างไร  

๒) การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การจัดงานงบค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดี 
รวมถึงการเชิญบุคคลเป็นประธานจัดงาน 

๓) การจัดศึกมวยไทยการกุศล การจัดงานงบค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนามลุมพินี 
ด าเนินการให้ทั้งหมด ราคาบัตรใบละ ๒,๐๐๐ บาท 
 
 ค าชี้แจง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยมีบทบาท คือ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ธุรกิจนวัตกรรม 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเอกชนสนใจก็จะซื้อลิขสิทธิ์ หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้
ผลิตเองก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน ส าหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ก็จะ
เป็นทอฟฟ่ีเค้กสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ที่น าส่งเซเว่นอีเลฟเว่นในกรุงเทพ ที่ด าเนินการในเชิงธุรกิจ ในส่วนของโรงงาน
อาหารแปรรูปอาหารที่หน่วยงานได้น าเสนอถึงปัญหาการผลิตไม่สามารถผลิตได้จ านวนมาก หากจะผลิตจ านวน
มากต้องก่อสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้ 

๒. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจัดสรรก่อสร้างอาคารกับอุปรณ์เครื่องจักรไม่พร้อมกัน  ปีนี้ให้
งบประมาณก่อสร้าง ปีหน้าจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์เครื่องจักร บางครั้งการก่อสร้างล่าช้าท าให้เกิดปัญหาความ
ไม่ลงตัว  

๓. การจัดกิจกรรมควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน อย่างไรจะน าข้อเสนอแนะหารือกับฝ่ายบริหาร
อีกครั้งหนึ่ง 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การจัดกิจกรรมในเบื้องต้น โดยจะหารือกับฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่ง 
 
      วาระที่ ๔.๒  แผนการด าเนนิงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปีท่ี ๓) 
 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง แผนการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ )ปีที่ ๓( โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดหาทุนการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยลัย 
  ในการนี้ จึงขอรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ปีที่ ๑ และปีที่ ๒ รวมทั้งขอหารือแนวทางการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ )ปีที่ ๓(  
   
 ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แผนการด าเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ )ปีที่ ๓(  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๓ การจัดหาแหล่งงาน )สถานประกอบการ( และแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษา ในส่วนนี้ขอฝากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หากท่านใดมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและ
ต้องการนักศึกษาฝึกงานสามารถประสานมายังศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ รูปแบบการหารือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย อาจจะ
ต้องพิจารณาหน่วยงานกันอีกครั้งหนึ่ง 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ข้อ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ในส่วนนี้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนา
นักศึกษาในมุมมองของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีทั้งหมด ๖ บทความ ขอความ
อนุเคราะห์กรรมการส่งเสริมฯ เขียนบทความเพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวมเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ข้อ ๓ สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ขอให้ประธานสภา
นักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา หาข้อมูลหรือสอบถามนักศึกษามีความต้องการพัฒนาหรือเพ่ิมทักษะในด้านใด 
เนื่องจากความต้องการในแต่ละชั้นปีนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน  หรือจะจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house 
Training) ร่วมกับคณะอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ หรือต้องการบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ 

๕. ขอให้ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหา ยังไม่ช าระ
ค่าเล่าเรียน ขาดแคลน หรือมีความจ าเป็นเดือดร้อน ในแต่ละปีมีจ านวนเท่าไร 

                   
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ แผนการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ )ปีที่ ๓( 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
 วาระท่ี ๕.๑ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 
    สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมทราบเรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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  ตามที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินการประชุม
ไปแล้วนั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอน าเสนอปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่สามของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

ล าดับที่ การประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี 
๑. ๑)๒๘(/๒๕๖๘ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ 
๒. ๒)๒๙(/๒๕๖๘ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
๓. ๓)๓๐(/๒๕๖๘ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ 
๔. ๔)๓๑(/๒๕๖๘ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ 
๕. ๕)๓๒(/๒๕๖๘ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ 
๖. ๖)๓๓(/๒๕๖๘ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
๗. ๗)๓๔/๒๕๖๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ 

 
  ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑)๒๘(/๒๕๖๘ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๑๕  น. 
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